



ประกาศโรงเรียนนารีนุกูล

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนซ้ำของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6

ตามที่โรงเรียนนารีนุกูลได้ดำเนินการให้นักเรียนทุกระดับชั้นที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน รายวิชาต่าง ๆ ลงทะเบียนเรียนซ้ำในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 และกำหนดให้ครูผู้สอนส่งผลการลงทะเบียนเรียนซ้ำในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 นั้น งานวัดผลและประเมินผลได้ตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้นแล้วปรากฏว่า ยังมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ที่มีผลการเรียนไม่ผ่าน และยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรอบที่ผ่านมา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้แก้ไขผลการเรียนโดยเฉพาะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีโอกาสจบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนจึงกำหนดให้นักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำประจำปีการศึกษา 2560 จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 นักเรียนทุกระดับชั้น ขอรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2561 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ รายวิชาต่าง ๆ ของปีการศึกษา 2558 - 2560 (ภาคเรียนที่ 1) รวมทั้งนักเรียนรุ่นก่อนปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่จบหลักสูตร ให้นักเรียนติดต่อครูประจำวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อดำเนินการเรียนซ้ำ และให้ครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วนำส่งผลการเรียนซ้ำภายในวันที่ 28 มีนาคม 2561

ครั้งที่ 2 เฉพาะนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ขอรับคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำภายในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0 , ร , มส , มผ ในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนปีการศึกษา 2558 - 2560 (ตลอด 6 ภาคเรียน) รวมทั้งนักเรียนรุ่นก่อนปีการศึกษา 2560 ที่ยังไม่จบหลักสูตร ให้ไปติดต่อครูประจำวิชา หรือหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และให้ครูผู้สอนตัดสินผลการเรียนแล้วนำส่งผลการเรียนซ้ำในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

การลงทะเบียนเรียนซ้ำทั้งสองครั้งมีข้อกำหนดคือ นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ครั้งละไม่เกิน 10 รายวิชา หากนักเรียนมีรายวิชาที่เหลือให้ยกยอดไปลงทะเบียนเรียนซ้ำในครั้งต่อไป และขอให้ครูผู้สอนดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียน หรือมอบหมายภาระงานตามเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษา และให้การกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความเสมอภาค เต็มกำลังความสามารถ สอดคล้องกับระเบียบการวัดและประเมินผลการศึกษาโรงเรียนนารีนุกูล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายธรรมนุญ ใจเกื้อ)

รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล